

THÔNG BÁO

Kết luận số 300/KL-BTP ngày 17/01/2025 về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Trong các ngày 07/10/2024 và 11/10/2024, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp - sau đây gọi là Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 1707/QĐ-BTP ngày 17/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (tập trung các vấn đề về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định – sau đây gọi là khai thác IUU) đã tiến hành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Yên.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp thông báo công khai kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại UBND tỉnh Phú Yên như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, xử lý vi phạm hành chính liên quan đến khai thác IUU đã được Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên quan tâm, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Công tác chỉ đạo điều hành được chú trọng; công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thủy sản, xử lý vi phạm hành chính liên quan đến khai thác IUU được triển khai thực hiện; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã được đẩy mạnh thực hiện dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong tổ chức, triển khai thực hiện, cần được tiếp tục quan tâm, thực hiện quyết liệt hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra, hạn chế tối đa hành vi vi phạm hành chính về khai thác IUU, góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, xử lý vi phạm hành chính liên quan đến khai thác IUU đã được Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo UBND các

huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh nhận thức đầy đủ, thống nhất và tổ chức triển khai thực hiện:

1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; triển khai thực hiện văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến khai thác IUU

Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành luôn được UBND tỉnh Phú Yên quan tâm, chú trọng. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu triển khai thi hành Luật và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, triển khai thi hành Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; quán triệt thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt là công tác phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tại Phú Yên đã thành lập Ban chỉ đạo chống khai thác IUU trên cả ba cấp tỉnh, huyện, xã nhằm bảo đảm tính kịp thời, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong chống khai thác IUU.

2. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Trong năm 2023 và 09 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh Phú Yên không ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Tuy nhiên, UBND tỉnh vẫn quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, kịp thời tổng hợp, phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP và các Nghị định khác có liên quan.

3. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản được UBND tỉnh quan tâm thực hiện. Hằng năm, Ban chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh tổ chức các đợt kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong đó, có kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Công tác thanh tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cũng được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

Thông qua việc thanh tra, kiểm tra, các cơ quan, đơn vị đã phân nào phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.

4. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Qua Báo cáo kiểm tra, công tác phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, chống khai thác IUU đã được UBND tỉnh Phú Yên quan tâm, chú trọng. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về IUU cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân dưới nhiều hình thức, đặc biệt là phổ biến các quy định của Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản và Nghị định số 38/2024/NĐ-CP.

Trong công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về quản lý công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

5. Về tình hình xử lý vi phạm hành chính và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Nhìn chung, tại tỉnh Phú Yên, các cơ quan, người có thẩm quyền (Chủ tịch UBND tỉnh, các chức danh có thẩm quyền xử phạt của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, khai thác IUU. Trong thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/8/2024, tỉnh Phú Yên không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý; không phát hiện dấu hiệu tàu cá gửi máy nhắn tin VX-1700, gửi thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển.

Qua thực tế kiểm tra xác suất hồ sơ xử phạt trong lĩnh vực thủy sản và liên quan đến IUU của UBND tỉnh Phú Yên, Đoàn kiểm tra thấy rằng: Nhìn chung, các hồ sơ được kiểm tra đã được lập đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật; việc áp dụng chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm về cơ bản theo đúng quy định. Các quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau khi ban hành đã được đôn đốc, tổ chức thi hành.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh ưu điểm và kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, khai thác IUU tại UBND tỉnh Phú Yên còn một số tồn tại, hạn chế chủ yếu sau đây:

1.1. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, vi phạm hành chính liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tuy nhiên, báo cáo của địa phương chưa thể hiện việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (đề xuất về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chức danh Chi cục trưởng Chi cục thủy sản; theo dõi, phản ánh vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan chống khai thác IUU...).

1.2. Công tác kiểm tra, thanh tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; vi phạm hành chính liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Qua báo cáo trực tiếp của đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy, việc thực hiện kiểm tra, tuần tra mới chỉ được thực hiện chủ yếu tại các cảng cá, trên các vùng biển ven bờ của tỉnh; đối với vùng biển xa bờ, việc thực hiện kiểm tra, tuần tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm về khai thác IUU còn hạn chế.

Bên cạnh đó, theo Báo cáo kiểm tra, do tính chất đặc thù của các hoạt động thủy sản, khó phát hiện vụ việc, khó xác định hành vi, trong khi đó, UBND tỉnh không đủ nhân lực, phương tiện thực hiện thanh tra, kiểm tra nên việc phát hiện và xử lý vi phạm hành chính chưa kịp thời.

1.3. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính, về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Mặc dù công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính đã được UBND tỉnh quan tâm chú trọng. Tuy nhiên, việc hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản nói chung và vi phạm hành chính liên quan chống khai thác IUU cho cán bộ, công chức trực tiếp thi hành công vụ trong lĩnh vực này chưa được thực hiện.

1.4. Về tình hình vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Mặc dù UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị về việc kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời phát hiện vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, trong đó có vi phạm hành chính liên quan chống khai thác IUU. Tuy nhiên, qua số liệu về các quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành trong năm 2023 đến nay do UBND tỉnh báo cáo, Đoàn kiểm tra nhận thấy, việc xử lý hành vi vi phạm liên quan đến khai thác IUU chưa thực sự quyết liệt; báo cáo của tỉnh cũng chưa thể hiện rõ về tình hình xử lý tàu cá “ba không”.

Đối với các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, qua kiểm tra xác suất hồ sơ xử phạt, vẫn còn tồn tại các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có sai sót, cần phải khắc phục hoặc cần giải trình, tiếp tục làm rõ.

2. Nguyên nhân

Những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan:

2.1. Nguyên nhân chủ quan

- Vẫn còn tình trạng tại một số nơi, cơ quan, người có thẩm quyền chưa thực sự quyết liệt trong việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Công tác phối hợp của một số cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả.

- Năng lực thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức của các lực lượng chức năng còn hạn chế, trong khi đó, việc phát hiện và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, khai thác IUU có tính đặc thù khi nơi diễn ra hành vi vi phạm chủ yếu trên vùng biển nên việc xử lý còn lúng túng.

- Ý thức chấp hành pháp luật của một số ngư dân, chủ tàu chưa cao, vì lợi ích kinh tế trước mắt để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

2.2. Nguyên nhân khách quan

- Một số quy định của pháp luật liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, nhất là trong bối cảnh tăng cường chống khai thác IUU. Mặt khác, các cơ quan liên quan cần nghiên cứu đề chỉnh sửa, hoàn thiện pháp luật; thời gian xây dựng văn bản quy phạm phải theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, không thể ngay tại thời điểm phát hiện khó khăn, vướng mắc.

- Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, nhất là vi phạm hành chính liên quan đến khai thác IUU phần lớn là xảy ra trên biển và ngày càng tinh vi nên việc phát hiện, xác minh hành vi vi phạm gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan chức năng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là chưa có nơi tạm giữ, kho bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (kho lạnh bảo quản thủy sản, nơi tạm giữ tàu cá vi phạm...). Do vậy, lực

lượng chấp pháp gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Nguồn nhân lực thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản nói chung, lực lượng chuyên trách của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong chống khai thác IUU nói riêng còn mỏng, chưa tương xứng với nhiệm vụ đặt ra hiện nay. Cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa có cán bộ chuyên trách nên việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chưa chuyên sâu. Trong khi đó, địa bàn quản lý trong lĩnh vực thủy sản có phạm vi rộng (gồm cả trong đất liền và trên biển), nhiều bến, bãi ngang, luồng lạch nên công tác quản lý, kiểm soát tàu cá tại bến, bãi truyền thống gặp nhiều khó khăn.

IV. KIẾN NGHỊ

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội với quyết tâm cao thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC trong năm 2024 và duy trì kết quả bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo; tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao, vị thế của Việt Nam với quốc tế. Để thực hiện mục tiêu này, Đoàn kiểm tra đề nghị Lãnh đạo tỉnh Phú Yên cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó lưu ý tập trung vào một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, sát sao trong công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc thực thi pháp luật trên biển (như: Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Cảnh sát đường thủy...) và các cơ quan, đơn vị, địa phương các huyện, thị xã, thành phố ven biển nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cấp thiết của công tác chống khai thác IUU, cũng như trách nhiệm, hiệu quả trong công tác phối hợp để xử lý triệt để vi phạm hành chính về khai thác IUU nhằm triển khai công việc quyết liệt hơn nữa, bảo đảm kết quả công vụ mà Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu trong bối cảnh tại thời điểm hiện nay.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế về xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử lý vi phạm hành chính về chống khai thác hải sản IUU nói riêng: thường xuyên tổng hợp khó khăn, vướng mắc; chủ động ban hành theo thẩm quyền hoặc có ý kiến tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền có hướng xử lý đối với quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là các quy định về chống khai thác IUU không phù hợp, không bảo đảm tính khả thi.

Các lực lượng chức năng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND và các đơn vị liên quan cần chủ động, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc trao đổi thông tin trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, qua đó có thể tháo gỡ những khó khăn,

wướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, đặc biệt là các khó khăn, vướng mắc được nêu trong Báo cáo kiểm tra.

Thứ ba, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực thủy sản, trong đó, cần xác định các địa bàn trọng điểm có đối tượng, tàu cá nguy cơ cao vi phạm về khai thác IUU, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này, đặc biệt là các hành vi vi phạm khai thác IUU. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xác minh, xử lý đến cùng các tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, tàu cá vi phạm thiết bị giám sát hành trình theo đúng quy định, không bỏ lọt hành vi vi phạm.

Thứ tư, chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tàu cá xuất, nhập cảng; đẩy mạnh và xử lý dứt điểm các trường hợp tàu cá “ba không”. Trường hợp phát hiện cá nhân, tổ chức trong thực thi công vụ có dấu hiệu bao che, dung túng, tiếp tay cho hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính hoặc không kiến nghị xử lý hành vi vi phạm thì phải kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Thanh tra tỉnh thanh tra về việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có các chức danh, lực lượng có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính nhằm chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ tại địa phương.

Thứ năm, tăng cường hơn nữa công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính nói chung và các quy định về chống khai thác IUU nói riêng, trong đó, đặc biệt chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho những người trực tiếp thực hiện xử lý vi phạm hành chính liên quan đến công tác này, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực trong thực thi công vụ.

Tăng cường phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho người dân, trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm về IUU, chế tài xử lý nếu có hành vi vi phạm nhằm nâng cao hơn nữa ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận ngư dân, chủ tàu cá. Mặt khác, tiếp tục quan tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển ngành thủy sản bền vững.

Thứ sáu, bảo đảm cơ bản các điều kiện về nhân lực, vật lực cần thiết thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, chống khai thác IUU.

Thứ bảy, về việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan cần chủ động, kịp thời gửi văn bản cho Bộ chủ quản và Bộ Tư pháp để phối hợp giải quyết. Trong trường hợp cần thiết, có thể tổ chức họp liên ngành để trực tiếp trao đổi, thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn phát sinh.

Thứ tám, về những tồn tại, hạn chế, đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh cần quan tâm và có những giải pháp cụ thể, đầy đủ, rõ ràng, hiệu quả để khắc phục kịp thời trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Công thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (2b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Đặng Hoàng Oanh